

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

INOX – ระยะนี้ จะมีขึ้นป้ายกันเยอะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจั่วห้ว...

บางครั้งก็มีผลเหมือนกัน ที่ราคาหุ้นวันนี้ดูดี แต่พอเปิดรุ่งขึ้นก็เล่นลบก่อนเลย ที่ไหนได้ เราได้เห็นป้าย XD นั้นเอง ซึ่งในระยะ 2 เดือนนี้ จะมีหุ้นหลายๆ ตัวอยู่ณะครับ ที่จะติดป้ายขึ้นป้าย X ต่างๆ นานา โดยเฉพาะ XD นี้แหละ ที่จะทำให้เรางอเอาต้อๆ ได้ ว่าทำไมราคาเปิดลบแบบที่ไม่มีซีซีไม่มีช้อย... อย่าง INOX นั้น ก็น่าจะมีป้ายรอขึ้นเหมือนกันนะ (ตามหลักต้องเรียก เครื่องหมาย) แต่ก็ยังน่าจะพอลุ้นแก๊งก์าไรก่อนได้ ส่วนใครถือไปจนถึงวันขึ้นป้ายหรือไม่นั้น ก็ต้องว่ากันในวันก่อนขึ้นป้ายหนึ่งวันนั้นแหละครับ ถ้ากราฟทรงดูดี แล้วประมาณได้ว่า ถ้าขึ้นป้ายแล้ว ราคาไม่เสียทรง ไม่เสียสัญญาณของแนวโน้มที่เราคาดหวังไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนั้น ก็น่าถือจนวันขึ้นป้ายเหมือนกันนะ... จริงๆ แล้ว เรื่องแบบนี้เหนือเมฆคงไม่ต้องกล่าวอะไรมากมายสำหรับนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นมาพอสมควรแล้ว น่าจะเข้าใจได้ดี ส่วนเรื่องของแนวโน้ม ตลาด หรือ SET Index ก็คงตามกันอย่างต่อเนื่องแบบซัดๆ ด้วยภาพหน่อยนั้น ก็ขอให้ติดตามกันทางเพจ UTRADE Thailand นะครับ แต่ถ้าจะเอาคร่าวๆ หรือ เอาหลักใหญ่ใจความ ก็พอจะเอ่ยได้ในคอลัมน์นี้อยู่บ้างเล็กๆ น้อยๆ หรือไม่กี่อ่านในบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยทางเทคนิคได้ทุกวัน หรือจะว่ากันในแวดวงหมหลักๆ ก็มีวิเคราะห์ประจำสัปดาห์ไว้ให้เช่นกัน... ซึ่งตอนนี้ เราได้จับตาที่เส้นแนวโน้มหรือ Up Trend Line อยู่เส้นหนึ่ง ที่จะบอกได้ว่า การขึ้นระลอกหลังๆ ที่ผ่านมา จะถึงเวลาพักฐานใหญ่ หรือลงเป็นคลื่น 4 หรือยัง ถ้าไม่หลุดเส้น ก็ยังไม่จบ และถ้ายังไม่จบ จะมีโอกาสไปจบที่ไหน ก็กล่าวไว้บ่อยแล้ว

ดูตามเกม... จริงๆ แล้ว หุ้นกลุ่มนี้ ก็ถือว่าเล่นยากแทบจะทุกตัว หมายถึง เล่นสั้นๆ นะ

แต่ถ้าหากจะแก้มเกมด้วยการเล่นรอบ หรือมองยาว ก็น่าจะดีกว่า แต่ก็ต้องว่ากันที่สัญญาณหลักๆ ไว้ก่อน

แนวรับ : ... 1.37-1.35 และหลักๆ ต้องไม่ต่ำกว่า 1.30 ก่อน

เป้าหมาย : ... 1.45-1.50 ผ่านพื้นที่นี้ได้ อาจจะมองยาว 1.70

Price Chart...(INOX)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น INOX... หรือจริงๆ แล้วนั้น ถ้าจะคาดว่า มีโอกาสไปไกลกว่า 1.70 หรือไม่ ก็ต้องบอกว่าได้นะ เพราะด้วยรูปแบบสัญญาณของ MA. ที่หุ้น INOX เคยมี ในรูปแบบ Bullish Pattern มาก่อนนั้น การขึ้น ก็จะมีการขึ้นรอบยาวๆ ได้เหมือนกัน... ตอนนั้น ราคาที่เส้นเรียงตัว อยู่แถวๆ 0.70-0.75 เราก็คาดว่าจะขึ้นได้ถึงระดับ 1.40-1.50 ดังนั้น พอมารอบนี้ ราคาที่เส้นมีการเรียงตัวกันนั้น อยู่ที่ 1.25-1.30 แล้วถ้าเราจะดูความน่าจะเป็นในรูปแบบสัญญาณ ก็น่าจะคาดหวังการขึ้นได้ถึงระดับ 2.50-2.60 กันโน่นเลย แม้ว่าจะมีแนวต้านตัวเลขจิตวิทยาชายแดนที่ 2.00 ซึ่งเราจะขายที่ 2.00 บางส่วน แล้วถือลุ้นอีกบางส่วน ก็ได้ทั้งนั้น